

**THÀNH PHỐ**

# Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh



Đường giao thông ở xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) sạch, đẹp.

Những năm qua, diện mạo các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại là nhờ một phần từ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Xã Vũ Lạc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nhưng diện mạo vẫn đang đổi thay từng ngày. Ấn tượng nhất với chúng tôi khi đến Vũ Lạc là những con đường không chỉ sạch sẽ mà dọc hai bên đường còn được trồng những cây xanh

phủ bóng mát, tô điểm cho bức tranh làng quê đa sắc màu và thật mát mẻ, thanh bình. Vũ Lạc là xã NTM, là một điển hình trong thực hiện "5 không, 3 sạch" của thành phố. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nơi đây luôn

được đặt lên hàng đầu và đã trở thành nếp sống văn minh của các hộ gia đình trong xã, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hiện nay, Vũ Lạc đang nỗ lực hoàn thiện và phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Vài năm nay, xã NTM Đông Thọ có nhiều đổi thay. Ông Nguyễn Cao Luyện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng, diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Bà con nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do xã phát động; đoàn kết, gắn bó, giúp nhau làm kinh tế gia đình; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, số hộ nghèo giảm theo từng năm.

Không chỉ có các xã Vũ Lạc, Đông Thọ, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" còn lan tỏa tại tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố. Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của cuộc vận động, thời gian qua,

MTTQ các cấp của thành phố đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, vận động nhân dân, lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế của các địa phương để triển khai thực hiện. Trong đó, lồng ghép chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phong trào thi đua vận động và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh... Kể từ khi phát động đến nay, cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Điểm nổi bật là đã tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương toàn thành phố. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2018, MTTQ thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao

thông, vệ sinh môi trường; tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình kinh doanh ở mặt đường; đồng thời, đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá, công nhận khu dân cư, gia đình văn hóa. Chọn 10 mô hình điển hình vận động xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, phòng, chống tội phạm, ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế. Duy trì hiệu quả các mô hình khu dân cư bảo đảm về trật tự đô thị, xây dựng 3 tuyến phố văn hóa tại khu dân cư 1, 2, 3 phường Lê Hồng Phong... Đến nay, thành phố có 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, 79,6% thôn, tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa; 5 xã đạt chuẩn NTM, 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

**MINH NGUYỆT**

## ► Không có ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trong dịp tết Nguyên đán



Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình luôn sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện cấp cứu người bệnh.

Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngộ độc lẻ được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, điều trị cho 7 trường hợp ngộ độc thức ăn, nhiều hơn dịp tết Nguyên đán năm 2018 là 1 trường hợp. Trong các ngày tết, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã cấp cứu, vận chuyển cấp cứu 9 ca ngộ độc.

**HÀ DUNG**

## ► Một số sản phẩm chăn nuôi tăng giá nhẹ trong dịp tết



Các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các sản phẩm chăn nuôi phong phú, nguồn cung dồi dào, đa dạng chủng loại và số lượng, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá của một số sản phẩm chăn nuôi đồng loạt tăng nhẹ, cụ thể: thịt lợn hơi xuất chuồng tăng từ 6.000 - 7.000 đồng/kg; thịt gà giò màu tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/kg; thịt hơi gia súc, gia cầm khác tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã duy trì công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Qua kiểm tra, đội kiểm dịch lưu động đã bắt và xử lý một vụ vận chuyển lợn thịt mắc bệnh, không rõ nguồn gốc, xử phạt hành chính 6 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trong tỉnh ổn định, không phát hiện các trường hợp phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

## ► Cải tạo hơn 5.500ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã chủ động vệ sinh, cải tạo diện tích ao, đầm đã thu hoạch. Đến nay, diện tích nuôi nước ngọt đã cải tạo ước đạt 5.533ha (chiếm 64,6% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản). Đối với diện tích nuôi nước lợ, các địa phương đang tiến hành rút nước để bắt đầu công tác cải tạo, thu rửa kênh mương và ao, đầm. Bên cạnh đó, diện tích nuôi tôm qua đông duy trì 25,2ha, đến nay đã thu hoạch được 12ha (sản lượng đạt 36 tấn), diện tích còn lại các hộ tiếp tục chăm sóc, quản lý, dự kiến thu hoạch xong trong tháng 3/2019.

**THANH HUỖN**

# Rộn ràng vào vụ mới



Nông dân huyện Đông Hưng gieo cấy lúa xuân.

Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thời tiết thuận lợi nên nông dân các địa phương tất bật xuống đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân kịp thời vụ với quyết tâm giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất.

Trên cánh đồng xã Thái Giang (Thái Thụy), những chiếc máy bừa đang

hoạt động hết công suất để phục vụ người dân xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân. Ra đồng từ sáng mùng 4 tết để làm đất kịp thời, anh Phạm Văn Triu, một chủ máy làm đất cho biết: Ngày ra đồng đầu năm phải là ngày tốt và người nông dân phải đầu tiên xuống đồng như thể đánh thức đất đai, khai

xuân động thổ, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hơn nữa, vụ xuân là vụ lúa chính trong năm, vì thế phải chú trọng ngay từ khâu làm đất, vừa tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển vừa hạn chế sâu bệnh hại. Vì vậy, tôi tranh thủ đi chúc tết người thân, họ hàng, sáng sớm mùng 4

tết ra đồng bừa để bà con có ruộng gieo cấy. Nhanh tay tháo nylon cho những ruộng mả bên mảnh ruộng kế cạnh để chuẩn bị cấy, ông Bùi Công Hoàn cho biết: Không chỉ chống rét mà còn tránh được mưa, chuột phá hại mạ non. Gieo mạ che phủ nylon từ lâu đã trở thành tập quán đối với người nông dân trong sản xuất vụ xuân. Đầu tư cao hơn chút nhưng không còn phải thấp thỏm lo âu thiếu mạ, mạ chết rét như ngày trước. Trong những ngày tết, kể cả mùng 1, tôi tranh thủ sớm tới ra kiểm tra, mở và che nylon để mạ thích nghi dần với môi trường bên ngoài.

Sức xuân căng tràn trên những cánh đồng từ Quỳnh Phụ sang Hưng Hà, đến Đông Hưng... Mùng 3 tết, trên khắp các cánh đồng đất có nhiều người nhổ mạ, cấy lúa. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã An Châu (Đông Hưng) cho biết: Vụ xuân này, toàn xã gieo cấy 241ha lúa, trong đó chủ lực là TBR225. Hết ngày mùng 6 tết, bà con gieo cấy được 60% diện tích, trong điều kiện thời tiết nắng ấm thuận lợi như hiện nay, dự kiến chỉ 4 ngày nữa sẽ hoàn thành

gieo cấy. Phần khởi hơn khi vụ xuân này xã An Châu có 25ha lúa được sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh Ong Biển, toàn bộ sản phẩm được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam thu mua. Đây là 1 trong 2 mô hình trong tỉnh thực hiện ở vụ xuân này. Ông Đào Ngọc Thuận cho biết thêm: Hiệu ứng từ thành công của mô hình 5ha ở vụ mùa năm 2018 đã lan tỏa tích cực, người dân đã tin tưởng vào chất lượng, hiệu quả của phân bón Ong Biển và thực sự mong muốn được sản xuất sạch, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

Còn ở Hưng Hà, khi du khách thập phương đã nườm nượp kéo về du xuân, trẩy hội đến Trấn thì nông dân nơi đây vẫn coi xuống đồng cấy lúa là nhiệm vụ hàng đầu. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được gần 3.000ha lúa xuân, trong đó vùng lúa cấy để gieo trồng giá màu hệ đang bước vào thời kỳ chăm sóc. Ngoài việc chỉ đạo các địa phương tập trung gieo

cấy đúng thời vụ, đối với diện tích mạ đại trà, ngành Nông nghiệp chỉ đạo bà con phun trừ rầy trước khi đưa ra ruộng cấy để phòng tránh bệnh lùn sọc đen. XI nghiệp Kháng thối công trình thủy lợi huyện và các HTX chủ động lấy, trữ nước phục vụ gieo cấy. Với tiến độ gieo cấy như hiện nay, Hưng Hà sẽ kết thúc gieo cấy trước ngày 20/2.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 78.300ha, đến hết ngày mùng 5 tết các địa phương đã gieo cấy được 9.743ha, trong đó tập trung tại huyện Đông Hưng (5.300ha), Hưng Hà (2.880ha), Tiền Hải (550ha). Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, thời vụ và cơ cấu giống bảo đảm theo kế hoạch sản xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Để vụ xuân giành thắng lợi, ngành Nông nghiệp đang tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất đồng thời hướng dẫn bà con phòng, trừ sâu bệnh, điều tiết nước. Các địa phương cũng đã đưa nhiều loại giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy để nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh tế cho nông dân.

**NGÂN HUỖN**

## THAIBINH SEED GROUP

# Khoa học công nghệ - chìa khóa phát triển

Là nhà sản xuất lúa giống hàng đầu cả nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Thái Bình Seed Group) luôn xác định ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh là phương châm hoạt động và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định thêm vị trí vững chắc của mình trên thị trường sản xuất lúa giống.

Giữa năm 2018, Thái Bình Seed Group đã phối hợp với Công ty Hàng không vũ trụ Geo Sat (Đài Loan) tổ chức trình diễn máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu. Theo đó, máy bay có thể ứng dụng thiết bị bay chụp ảnh để quy hoạch vùng sản xuất, phân tích hình ảnh, màu sắc để đưa ra giải pháp xử lý sâu bệnh, tưới nước hoặc bón phân cho cây trồng. Ứng dụng công nghệ này giúp tiết giảm được 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật và 90% lượng

nước. Cũng tại buổi trình diễn, Thái Bình Seed Group và Công ty Hàng không vũ trụ Geo Sat đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất để đi đến ký kết hợp tác trong chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho hoạt động sản xuất của Thái Bình Seed Group.

Một năm sau ngày ký kết hợp tác với Tổng công ty Everton (Nhật Bản) tại Nhật Bản dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 9/7/2018, Thái Bình Seed Group đã chính thức ký biên bản bàn giao với đại diện Everton tại Thái Bình, đưa hệ thống máy sấy nông sản hiện đại bậc nhất thế giới vào sử dụng. Theo ông Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Thái Bình Seed Group, sau khi đưa hệ thống sấy này chính thức vào hoạt động, Thái Bình Seed Group sẽ tăng khả năng phục vụ thị trường hạt giống, lúa gạo và nâng cao chất lượng sản phẩm của

Công ty lên một bước mới.

Buổi trình diễn máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu hay việc chính thức đưa hệ thống máy sấy nông sản hiện đại bậc nhất thế giới vào sử dụng chỉ là hai trong rất nhiều hoạt động ứng dụng KHCN của Thái Bình Seed Group. Được biết, để doanh nghiệp phát triển bền vững và đi vào chiều sâu, Thái Bình Seed Group luôn thực hiện phương châm lấy KHCN làm chìa khóa và động lực để phát triển. Những năm qua, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng KHCN và hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để có thể tiếp cận, đưa được những công nghệ tiên tiến nhất, mới nhất vào sản xuất, kinh doanh.

Xác định rõ KHCN giữ vai trò đòn bẩy trong sự phát triển, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Thái Bình Seed Group

đã "đi trước, đón đầu" thị trường bằng cách xây dựng chiến lược phát triển dựa trên trụ cột chính là KHCN. Để đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập, trước đó Công ty đã đầu tư nhà máy có hai dây chuyền chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, công suất 30.000 tấn/năm, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty còn là đơn vị đầu tiên trong cả nước có trung tâm nghiên cứu phát triển, chuyển giao và khuyến nông; có phòng thử nghiệm quốc gia mã số VILAS 110 để thử nghiệm chất lượng giống. Năm 2012, Thái Bình Seed Group trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên được công nhận ở Thái Bình. Công ty cũng chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài để chuyển giao công nghệ mới, giống mới, tạo ra bộ sản phẩm phù hợp với thị trường. Hàng năm, Công ty đầu tư từ 10 - 15 tỷ

đồng để nghiên cứu, khảo nghiệm hàng nghìn giống lúa các loại. Công ty cũng áp dụng các hệ thống như ISO hay TQM để quản lý chất lượng của tất cả các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản và dịch vụ.

Với hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh, năm 2018, Thái Bình Seed Group vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" lần thứ III và danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông" lần thứ II. Giải pháp "Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thuần mới TBR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung" của Thái Bình Seed Group xuất sắc đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14. Ngoài ra, năm 2018 là năm đầu tiên giải thưởng công nghệ số Việt Nam - "Vietnam Digital Awards" (VDA) được tổ chức nhằm tôn vinh các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong việc cung cấp hoặc ứng dụng công nghệ số để góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Thái Bình Seed Group vinh dự là 1 trong 18 đơn vị, doanh nghiệp được

nhận giải thưởng thuộc hạng mục ứng dụng công nghệ số xuất sắc cho nhà máy chế biến hạt giống ứng dụng công nghệ cao. Gần đây nhất, Thái Bình Seed Group vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Việc Thái Bình Seed Group được vinh danh và tặng nhiều giải thưởng đã khẳng định đóng góp của Công ty trong thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Thái Bình Seed Group tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống mới, xây dựng quy trình canh tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Để nhanh chóng tiếp thu được tiến bộ KHCN mới, Công ty cũng đồng thời tiến hành đổi mới nguồn nhân lực và tăng cường thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài

**MAI THỦ**



Thái Bình Seed Group cắt băng khánh thành đưa hệ thống máy sấy nông sản hiện đại vào hoạt động.